







SỮA  
**NESTLÉ**  
MILK CONDENSED  
SỮA KHUẤT CỎA TRÀ CỎN  
NHIỆU CHẤT BỎ

**Bao thầu cho Chính-phủ Pháp**  
Độc quyền bán cho các nhà thương, các nhà hộ sinh các nhà thương binh và các trường học Lyedes & khắp Đông-Dương

**chuyện đời**  
(Tiếp theo trang 1)

hơn hẳn đó, Thủ địa cũ đầu với Ngộ hoàng đế.

Thủ địa cũ đầu với Ngộ hoàng đế... Thủ địa cũ đầu với Ngộ hoàng đế... Thủ địa cũ đầu với Ngộ hoàng đế...

**Nạn mù chữ**  
(Tiếp theo trang 1)

Nạn được vậy, chỉ trong vài năm cái nạn mù chữ đã giảm thiểu, mà chính phủ chúng ta kém gì. Xem học chữ Hán ngày trước, phải học nửa năm mới biết đọc, nửa năm nữa mới biết viết, nửa năm nữa mới biết tính toán.

**VIỆC TRONG NƯỚC**

(Tiếp theo trang 2)

quan trọng thì làm theo lời khuyên của ông, như thế thì hết việc cho ông. Hiện dân số tăng lên rất nhiều, ông em rất đông mà không biết học, đành phải chịu đói.

**QUANG-NGAI**

Cha chúng người vợ nàng dâu... Ngày 13 tháng 5 ta (21-4-37) người trong làng là Lê-Hùng và Lê-Như đem học của mẹ 15 từ trích học; sau khi lấy học và kỹ lưỡng xong. Lê-Hùng trích học số 10020, Lê-Như trích học số 10025, đều là chữ số 044, họ không chịu đưa sau (21-4-37) đem trích học của mẹ của ông Phan. Ngày 21 (29-4-37) quan cho đi lý trưởng Lê-Nguyên đến xét, thì lý trưởng rằng, con y là Lê-Thiết làm chữ, chứ không phải là y (1).

**THỜI NÓNG GIẾT NGƯỜI**

Các nhà có con nít nên để ý... Các nhà có con nít nên để ý... Các nhà có con nít nên để ý...

**Hàng biết nói**

(Tiếp theo trang 2)

nặng 4.835 tấn lại thêm các hàng khác hàng hóa và người ta nói, thế mà sông vô nghĩa bên này ghé bên họ, trong thành lập xong, hàng biết nói ai này đều liệt như nước về đời sống, bữa ăn không bữa chiều mới gì, mà trong khoảng năm lại khổ cái nỗi hơi người, thành ra kẻ nào người nữa, khổ này khổ khổ kia, chẳng còn nghe thấy ai to nhỏ tiếng gì, lời đều cũng không nghe tiếng của tiếng hát gì trong khoảng cả, nay hồi tưởng lại mà đôi ngất!

**MỘT HỘP THIẾT THUỐC HƯƠN VALDA**

Thiết thuốc Hươn VALDA... Thiết thuốc Hươn VALDA... Thiết thuốc Hươn VALDA...

**Các ngài chủ ý!**

**HAI MÓN THUỐC HAY**

1) A-CHAU CỔ TINH-HOÀN... 2) ĐIỀU-KINH SƠ-CAN-HOÀN... 3) A-CHAU DƯỢC-PHÒNG

**Sách tặng**

1) Sách tặng... 2) Sách tặng... 3) Sách tặng...

**BÁ = TƯỚC MÔNG = THÊ = TÒN**  
(LE COMTE DE MONTE-CRISTO)  
PHÁP-QUỐC LICHT-SU VIËU-THUYẾT

Tác-giả: Alexandre Dumas SS 201 Dịch-giả: Nam-Son

— Anh vi thanh giáo mà xem tình hình nghiêm trọng quá là. Những cái đường đến mà anh vừa nói khi hồi, thanh niên băng hái lại không gặt, riêng gì một anh, một em đó mà lo cho mặt. Em nói thiệt, nghĩ đến những chuyện điên cuồng trong lúc tuổi trẻ, em có cảm tưởng rằng Chúa Trời đã xá tội cho em rồi, vì em chưa lao tâm khổ não cũng đã nhiều. Em như anh, đàn ông đối với những chuyện kỳ thường lắm, can gì mà sợ dè vậy?

— Bà Đàng-lát vàng một cái như muốn đứng dậy chạy lại bưng miệng Vinh-pho.

Nhưng Vinh-pho chấp tay van bà ngồi im để nghe ông kể cho hết: — Anh tưởng nó chết, nên anh bỏ vào trong một cái thùng, đem ra vườn, đào đất chôn. Anh vừa mới lấp đất lại xong, thì tên Cọt xò xong tới đâm anh một cái dao. Anh muốn kêu cứu, nhưng nói không ra tiếng; anh nghĩ ngửa ra hết tình nhân sự, tưởng như đã bị giết chết rồi. Khi anh tỉnh dậy, là vào đến đầu dưới chum thang lều, thì thấy em ra đón; khi ấy em còn đang mệt, nên anh không kể chuyện lại với em, vì bằng cũng tưởng sau đó còn nhiều lần gặp nhau nữa. Thế rồi mẹ và các em đưa anh về nhà, còn anh thì lấy đó là danh tay đối với người khác bị thương, đến chữa ở Việt Tây trong bệnh táng; lạnh rồi còn phải dưỡng bệnh trong các táng. Thế đó, anh không nghe nói đến em, cũng không dám hỏi thăm ai. Khi trở về Ba-ri đây mới biết là em kết duyên với ông Nại-gon; ông này thì trẻ, em lại làm bạn với ông Đàng-lát.

— Anh muốn nói rằng bà trước Mông-thê-tôn đào đất chôn cây ký không bắt gặp cái thùng, không bắt gặp xương cốt đứa bé, vì có đầu mà bắt gặp.

— Không có gì không có!

Vinh-pho gọi đầu vào hai bàn tay mà trả lời:

— Không, không, trăm lần không! — Vậy không phải anh chôn đứa bé, dựa con của chúng ta tại đây sao? Anh nói dối với em làm gì vậy?

— Không, anh có nói dối với em đâu, anh chôn đấy, nhưng...

— Anh khéo làm cho em sợ hãi vô cùng, nhưng anh cứ nói luôn cho em nghe.

— Em có biết đêm hôm ấy ra thế nào không?... Em thì nằm bất tỉnh nhân sự trên giường, trong cái phòng treo màn đỏ kia, còn anh thì trong ngực đánh thưng thưng, đứng chực một bên. Khi đứa bé lọt ra, mẹ và các em đưa cho anh, anh không thấy nó cute quý, không nghe nó là khỏe, anh tưởng nó đã chết rồi.

